

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว กรอบการแข็งค่ายังจำกัด หลังการเมืองกดดัน**

\*บาท/ดอลลาร์ เข้านี้ทรงตัว หลังจากที่ย่อหน้าไปในการซื้อขายในตลาดต่างประเทศเมื่อคืน แต่ดีลเลอร์มองว่า การแข็งค่าของเงินบาทจะเป็นไปในกรอบจำกัด เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของปัจจัยการเมืองกดดันอยู่

\*ยูโรดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์ ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากที่ปิดทรงตัวที่ตลาดนิวยอร์ก โดยระหว่างการซื้อขายเมื่อคืนนี้ ยูโรร่วงลงจากข้อมูลที่ว่า เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัวน้อยกว่าที่คาดไว้อย่างมากในช่วงต้นปีนี้ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ เนื่องจากการดิ่งลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

\*นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก ซึ่งจะทำให้ยูโรอ่อนค่าต่อไป โดยยูโรดิ่งลงกว่า 2% ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เนื่องจากนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี ทำให้ตลาดเชื่อมั่นว่า อีซีบีพร้อมที่จะอัดฉีดมาตรการกระตุ้นใหม่ ในเดือนหน้า

\*การดิ่งลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ได้ลดความน่าสนใจของดอลลาร์เมื่อคืนนี้ และทำให้ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ที่ 80.338

\*อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ลดลงต่ำกว่า 2.50% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. หลังการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐ ร่วงลงมากที่สุดในรอบ 1 ปีครึ่ง ในเดือนเม.ย. และการปรับลงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ด้วย

\*ตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อคำแถลงของนางเจเน็ต เบลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งกล่าวว่า สหรัฐยังคงมีสิ่งที่จะต้องทำอีก เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น แต่เขาไม่ได้แสดงความเห็นใดๆ เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.418 บาท
- \*08.41 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.47/49 จาก 32.45/47 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.45/52 จาก 32.47/49 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.51/54 จาก 101.56 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3714/18 จาก 1.3710 เมื่อวาน

"ช่วงเมื่อคืนนี้เงินบาทมีการอ่อนค่าไป ก่อนที่เช้านี้จะเริ่มแข็งค่ากลับมาได้บ้าง หลังจากดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลง ช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเหวี่ยงหน่อย เพราะปัจจัยการเมือง ยังคาดการณ์ได้ลำบาก แต่ถ้าบาทลงมา(บาทแข็งค่า) คิดว่าคงไม่มาก เพราะคนที่รอซื้อ (ดอลลาร์) จะมีอยู่มากกว่า" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเช้านี้กลับมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับปิดในตลาด ในประเทศ เมื่อวานนี้ หลังจากที่ย่อค่าไปในการซื้อขายในตลาดต่างประเทศ เมื่อคืนนี้ โดยการอ่อนค่าของดอลลาร์ในวันนี้ กลับมาเป็นปัจจัยบวกต่อเงินบาท

อย่างไรก็ตาม คาดว่า เงินบาทจะไม่สามารถแข็งค่าได้มากนัก เนื่องจากยังมี ปัจจัยการเมืองคอยกดดันอยู่ โดยมองแนวต้านไว้ที่ 32.40 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.60 และ 32.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้